

NGHỊ QUYẾT

Về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – Xã hội – Quốc phòng – An ninh 05 năm (giai đoạn 2021 - 2025)

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MINH THẠNH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ SÁU**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày, 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15, ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-HĐND, ngày 8 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân xã Minh Thạnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã Minh Thạnh năm 2023;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 01/BC-ĐGS, ngày 04 tháng 4 năm 2023 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân xã về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch phát triển, Kinh tế xã hội – Quốc phòng An ninh 05 năm giai đoạn, (2021 - 2025) và ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đánh giá kết quả thực hiện

Hội đồng nhân dân xã tán thành nội dung Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch phát triển, Kinh tế xã hội – Quốc phòng an ninh, 05 năm (giai đoạn 2021 - 2025), đối với UBND xã, với những đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại. Đồng thời, đề nghị một số nội dung sau:

1. Kết quả đạt được.

Ủy ban nhân dân xã và các ngành chuyên môn đã thực hiện đảm bảo đúng theo Nghị quyết số: 14/NQ-HĐND, ngày 24 tháng 8 năm 2021 của HĐND xã về kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN giai đoạn, (2021-2025). Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đảm bảo phục vụ cho Đoàn giám sát và đạt được một số kết quả cụ thể như sau:



Hàng năm, Ủy ban Nhân dân có ban hành Kế hoạch về việc thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KTXH – QPAN cho từng năm, để đảm bảo cho Nghị quyết 05 năm (giai đoạn 2021 - 2025), ban hành các Quyết định giao cho các Ngành, Công chức chuyên môn và Ban lãnh đạo các ấp để triển khai thực hiện.

Các chỉ tiêu về Kinh tế, văn hóa xã hội, Quốc phòng, An ninh, Ủy ban Nhân dân đã thực hiện tốt đạt và vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết.

Nông nghiệp: Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi; Phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện chuyển giao khoa học kỹ thuật về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cao su, các loại cây có múi; mở 03 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn có 76 học viên.

Chăn nuôi – thú y: Tình hình dịch bệnh trên thú nuôi được kiểm soát thường xuyên, khoanh vùng và dập tắt kịp thời những ổ dịch mới bùng phát; Công tác tiêm phòng dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được thực hiện thường xuyên.

Công nghiệp - Thương mại - dịch vụ ổn định, đáp ứng được nhu cầu mua, bán của người dân, tính đến nay trên địa bàn, đều tăng trên 50% so với Nghị quyết.

Công tác quản lý, xây dựng nông thôn mới: UBND xã đang thực hiện theo Quyết định số 2459/QĐ-UBND, ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2025; phấn đấu năm 2023 đạt Nông thôn mới nâng cao..

Công tác địa chính, xây dựng - môi trường: Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn xã theo đúng quy định của Luật đất đai; Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường;

Tiếp nhận đầu tư mới 26 km đường ống dẫn nước sạch của trung tâm khai thác nước sạch nông thôn tỉnh Bình Dương.

Xây dựng cơ bản: Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã, UBND đã triển khai thực hiện tốt đầu tư công theo Nghị quyết đầu tư công trung hạn 2021-2025.

Thực hiện tốt công tác đăng ký các tiêu chí văn hóa hàng năm, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, áp đạt danh hiệu văn hóa trên 75%; gia đình đạt văn hóa trên 95%, đạt và vượt Nghị quyết.

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được đảm bảo, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Công tác giáo dục được thực hiện đảm bảo theo quy định của ngành, chất lượng giảng dạy ngày càng nâng lên. Tỷ lệ tốt nghiệp của THCS, tỷ lệ hoàn thành Tiểu học, 6 tuổi vào lớp 1 đều đạt 100% so với Nghị quyết.

Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, thực hiện tốt công tác chi, trả cho các đối tượng đầy đủ, kịp thời;

Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đạt chỉ tiêu trên giao, 100% công an viên và ấp đội đã là đảng viên.



Tình hình an ninh chính trị ổn định, cải cách thủ tục hành chính thực hiện tốt

2. Những hạn chế

Qua kết quả giám sát, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân xã nhận thấy bên cạnh những kết quả mà Ủy ban nhân dân xã đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KTXH – QPAN, 05 năm (giai đoạn 2021 - 2025), vẫn còn tồn tại một số hạn chế theo Nghị quyết như:

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; Xây nhà đại đoàn kết; Tình hình vi phạm pháp luật sử dụng buôn bán Ma túy, đánh bạc, trộm cắp; Trật tự xây dựng; Sử dụng nước sạch.

Điều 2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Trên cơ sở kết quả giám sát, Hội đồng nhân dân xã đề nghị Ủy ban nhân dân xã trong thời gian tới, cần thực hiện tốt các giải pháp sau đây, để đạt nông thôn mới nâng cao trong năm 2023 và đạt theo Nghị quyết đề ra:

Vận động nhân dân tham gia gia bảo hiểm Y tế, tham gia sử dụng nước sạch.

Chỉ đạo Công an xã đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo ổn định về Trật tự an toàn xã hội, kéo giảm tỷ lệ vi phạm pháp luật.

Quản lý chặt chẽ công tác xây dựng trên địa bàn xã, kịp thời ngăn chặn xử lý vi phạm.

Đối với nhà Đại đoàn kết điều chỉnh chỉ tiêu cho phù hợp căn theo Nghị Quyết của Đảng ủy.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân xã giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã khóa XII, kỳ họp thứ Sáu, thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND huyện;
- Đảng ủy xã;
- UBND, UB MTTQ Việt Nam xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thanh Dung